

Số: 07/CT-UB

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 1980*

**CHỈ – THỊ**  
**V/v tiết kiệm điện trong dịp Tết Canh Thân**

Vì tình hình nhiên liệu có khó khăn nên mức điện năng cung cấp cho thành phố năm 1980 phải giảm hơn năm 1979 gần 5% trong lúc sản xuất công nghiệp thủ công nghiệp, thủ công nghiệp phải tăng hơn 15% với điện phục vụ nông nghiệp cũng phải tăng hơn 18% so với năm 1979.

Do đó việc tiết kiệm điện năm nay phải triệt để hơn, nhất là cần phải hạn chế chặt chẽ hơn nữa điện tiêu dùng để dành điện cho sản xuất. Nhưng nhìn chung, trong mấy ngày gần đây. Một số cơ quan chuẩn bị Tết đã dùng quá nhiều đèn trang trí không cần thiết... các địa điểm vui chơi, hội chợ tổ chức quá sớm, có nơi không đúng nội dung lại còn dùng nhiều đèn chiếu sáng, trang trí, quảng cáo không phù hợp với yêu cầu tiết kiệm điện như một số nơi ở quận 5, Bình Thạnh...

Để thi hành nghiêm chỉnh chỉ thị số 63/CT-UB ngày 17 tháng 11 năm 1978 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh cuộc vận động tiết kiệm và chống hao hụt mất mát điện, thực hiện điều hòa công suất sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho các Sở, Ban, Ngành quận, huyện tiến hành ngay các việc sau đây:

1/ Kiểm tra lại việc sử dụng điện ở các cơ quan, đơn vị cơ sở... trong phạm vi mình phụ trách. Hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng đèn trang trí ở những nơi có yêu cầu, các nơi công cộng nếu cần sử dụng điện để trang trí cao hơn mức bình thường phải do Sở Văn hóa và thông tin xem xét đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho phép.

2/ Kiểm tra lại các địa điểm tổ chức vui chơi, hội chợ, nếu xét thấy nội dung không đáp ứng yêu cầu phải đình chỉ ngay hoạt động. Các nơi còn lại phải xem xét lại việc sử dụng điện cho hợp lý, đúng lúc, đúng chỗ (không mở đèn sớm, không dùng điện ở chỗ chưa cần thiết).

3/ Các Ban, Ngành, Sở, Quận, Huyện có yêu cầu dùng điện trên mức bình thường cần quan hệ với Sở Quản lý và phân phối điện có kế hoạch bảo đảm cung cấp. Sở Quản lý và phân phối điện có trách nhiệm bảo đảm an toàn cung cấp điện liên tục, đặc biệt là các điểm thuộc diện ưu tiên, các nơi tổ chức vui chơi công cộng của thành phố như vườn Tao đàn, Thảo cầm viên... cần có biện pháp bảo đảm an toàn tới mức cao nhất. Nếu có sự cố thoáng qua phải xử lý ngay trong thời gian ngắn nhất.

Tết Canh Thân năm nay bước vào 1 năm có nhiều ý nghĩa lịch sử trọng đại nên việc tổ chức Tết cũng có yêu cầu phù hợp với ý nghĩa đó đồng thời lại phải đẩy mạnh tiết kiệm mà việc tiết kiệm điện trong tiêu dùng trở thành yêu cầu cấp bách, Nếu không chỉ đạo tốt việc tiết kiệm điện trong những ngày Tết thì điện tiêu dùng về sau sẽ càng khó khăn hơn.

Nhận được chỉ thị này, các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện cần tổ chức triển khai thực hiện ngay và báo cáo cho Ủy ban Nhân dân thành phố.

Nơi nhận:

- Các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện
- Các cơ quan, xí nghiệp Trung ương tại TP
- VP Thành ủy
- VP Ủy ban – các khối
- Lưu (HC, CN).

XT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**

**KT. Chủ tịch**

**Phó Chủ tịch**

**VÕ THÀNH CÔNG**